

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MUỜNG ẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-NN  
V/v tăng cường công tác  
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn  
Châu Phi trên địa bàn huyện

Mường Ắng, ngày tháng 6 năm 2024

Kính gửi: - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện  
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  
- UBND các xã, thị trấn.

*Căn cứ Công văn số 226/SNN-CNTYTS ngày 3/6/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.*

Từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện tương đối ổn định chưa có dịch lớn xảy ra, bệnh DTLCP không xảy ra trên diện rộng số lượng lợn mắc bệnh vẫn ở quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh trong thời gian tới là rất cao do chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm trên 95% tổng đàn trên địa bàn huyện; việc đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học không khả thi vì hầu hết chăn nuôi nông hộ với mật độ cao, không cách ly được với người, côn trùng, động vật trung gian, mầm bệnh lưu hành khắp nơi cộng với thời tiết diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng sức đề kháng của vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển; mặt khác, dù đã có vắc xin DTLCP bán thương mại trên thị trường song hiện vắc xin chưa thể sử dụng cho mọi loại lợn nên việc tiêm phòng đại trà chưa triển khai được, sử dụng mới ở phạm vi hẹp (vắc xin DTLCP mới dùng cho đối tượng lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên; không tiêm được cho lợn nái, đực giống trong khi đây là những đối tượng mang vi rút DTLCP và mắc bệnh khá phổ biến).

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện nhằm khống chế các ổ dịch hiệu quả, hạn chế tối đa các ổ dịch phát sinh và lây lan trên diện rộng, vừa phải đảm bảo phát triển chăn nuôi và ổn định sản xuất trong bối cảnh giá lợn đang có chiều hướng tăng, giá thức ăn ổn định và giảm, sức mua thịt lợn đang được cải thiện và người chăn nuôi bắt đầu có lãi từ chăn nuôi lợn; UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh DTCP theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó chú thực hiện những nội dung sau:

### 1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình bệnh DTLCP; căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT chủ động

tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo phòng, chống dịch kịp thời và triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

## **2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện**

Chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện giám sát dịch bệnh động vật; cử cán bộ chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn lấy mẫu dịch bệnh, gửi xét nghiệm để phát hiện, xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn và sản phẩm từ lợn; phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ động bố trí kinh phí mua hóa chất và tổ chức thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (đợt 1) năm 2024”.

## **3. UBND các xã, thị trấn**

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về mức độ nguy hiểm của bệnh DTLCP và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các biện pháp xử lý nếu vi phạm các quy định; tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi, áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm vắc xin DTLCP cho những đàn lợn thịt khoẻ mạnh từ 4 tuần tuổi theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với Trưởng bản, Tổ dân phố, khuyến nông bản tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi nhằm chủ động phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 15/SNN-TY ngày 05/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Công văn số 4198/UBND-KTN ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP.

Việc tiêu huỷ lợn mắc bệnh DTLCP các xã, thị trấn áp dụng quy trình tiêu huỷ tại Công văn số 408/QĐ-TY-DT ngày 26/11/2021 của Cục Thú y về công nhận quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh DTLCP; định mức vật tư hỗ trợ theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 17/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt định mức vật tư và mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh và tình hình dịch bệnh cụ thể tại địa phương.

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Tạ Mạnh Cường**